

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3152/UBND-TH ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua xem xét nội dung, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

Cử tri Nguyễn Xuân Chiến, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chi trả chế độ người có công, vì hiện nay vẫn còn tình trạng một số người chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Mặt khác, vẫn còn một số đối tượng làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ, chính sách, dẫn đến khiếu nại, tố cáo ở một số nơi trên địa bàn tỉnh.

- Về việc chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

+ Thực hiện Công văn số 1644/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh tiến hành chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và một lần đầy đủ, kịp thời, hiện chưa có phát sinh khiếu nại, tố cáo của người có công và thân nhân của người có công.

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công trong thời gian vừa qua:

+ Ngày 14/03/2019, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định số 65/QĐ-TTr về việc thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Bình Phước, từ ngày 01/4/2019 đến ngày 26/4/2019 đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

+ Ngày 22/8/2022, Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-HĐND-VHXXH ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (*trong đó có làm việc và giám sát trực tiếp tại UBND thị xã Bình Long; UBND huyện Bù Đăng và 01 phường của thị xã Bình Long và 01 xã của huyện Bù Đăng*).

+ Ngày 11/10/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-SLĐTBXH về việc thanh tra công tác xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (niên độ kế toán 2019, 2020, 2021) trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Qua các đợt thành tra, kiểm tra, giám sát thì việc thực hiện chi trả trợ cấp rất kịp thời, đầy đủ; việc thực hiện xác lập hồ sơ người có công và triển khai thực hiện các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng đúng với quy định của pháp luật.

Đối với ý kiến của cử tri Nguyễn Xuân Chiến, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú đề nghị cung cấp cụ thể những trường hợp người có công chi trả chưa đầy đủ, chưa kịp thời hoặc những trường hợp giả mạo hồ sơ đang hưởng trợ cấp để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có cơ sở tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân người có công theo quy định trong năm 2023.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin báo cáo UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, NCC (Th3).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**